

Đã nâng ngày 5/1/2023.

- Xin chào các Bác Sĩ, CBNV Khoa phục hồi chức năng.

Tôi: bệnh nhân: Ninh Thị Huệ: Đau lưng cấp

điều trị tại phòng 10-4 của Khoa.

Ngày đầu nhập viện, tôi đi lại rất khó khăn, leo lên giường và phẩy tập rất khó, sau hai ngày điều trị như có phép lạ, nhờ gặp thầy giỏi thuốc hay, tôi đã đi lại được. Sau 10 ngày điều trị, tuy chưa khỏi hẳn, nhưng bệnh đã đỡ 70-80%.

Tôi chân thành cảm ơn B Sĩ Hội Rất nhiệt tình thăm hỏi và điều trị đúng thuốc đúng bệnh, vào đây tôi thấy rất ấm lòng, bớt đau nhức, Bác Sĩ làm việc rất tận tụy, tôi cảm ơn Anh Đuê, mập, đã vất vả trị liệu cho tôi cảm ơn các cô phục vụ phẩy điện sự, rất chu đáo, cần cõn như người nhà. Một tập thể làm việc rất tốt rất vui, tuy cuộc sống cuối năm của môn nghiệp ở nhà cũng đang lo toan, áp lực. Song vẫn việc là tập chuy hết vào chuyên môn, Rảnh chút lại ca, hát, chơi tập văn nghệ, nên ami làm, B nhân cũng vui lây.

- Thấy đời ngũ nhàn nhàn của hai bác Sĩ làm việc vất vả tận tâm, tran đây này lạy.

Một lần nữa tôi cảm ơn sâu sắc. Bác Hồ, BTRung
anh được gặp, và CBNV toàn khoa của phúc hội chức này.

- Chúc các bác, các cô, các chú, một năm mới
mạnh khỏe, may mắn, hạnh phúc, luôn tràn đầy
năng lượng - để xây dựng tốt cho XH.

Tôi xin cảm ơn sâu sắc

05/1/2023

Bình An

Hue

Ninh Thị Huệ

Đã nãng ngày 29-12-2022

Thư cảm ƠN

Đính gửi BGD Bệnh viện C Đà Nẵng

Đính gửi Khoa Nội Hô Hấp BVC Đà Nẵng

Tôi tên là : Phan Thị Xuân 66 tuổi

Phường Nai Hiên Đông - Sơn Trà - Đà Nẵng

Kính Thưa BGD Bệnh viện - Kính Thưa Khoa Nội Hô Hấp

Tôi vào nhập viện ngày 14.12.2022 tại Khoa TMH BVC với triệu chứng Ho - Ngứa họng đã 2 năm nay. Điều trị nhiều nơi không khỏi, tôi gần như tuyệt vọng. Sau 8 ngày điều trị tại Khoa TMH, bệnh tôi không thấy thuyên giảm. BS cho tôi đi khám Nội Hô Hấp, được BS Thủ Khám và chẩn đoán Hen D & Thở ho, nhận chuyển điều trị.

Lúc đầu tôi cũng chưa thật sự tin tưởng vì tôi nghĩ: mình chỉ ngứa và ho, không khò khè, không khò thò, không liên quan đến Thời tiết. Ho cả 4 mùa không lúc nào ngừng, đi nhiều thầy, uống nhiều thuốc vẫn không đỡ. BS Thủ đã giải thích cho tôi tận tình, thấu đáo, mặc dù còn chút nghi ngờ nhưng tôi muốn Thủ Xem sao, đánh hộp tác điều trị.

Sau 8 ngày điều trị tích cực tại Khoa, bệnh tình tôi đã giảm rõ rệt, từ chỗ ngày ho 20-30 lần, tình trạng ho mạnh, ho từng cơn, quặn người, co rút cổ... nay ho nhẹ hơn, chỉ còn ho 2-3 lần/ngày không phải gồng người như trước.

Trong thời gian điều trị tôi được BS Thăm Khám, hỏi han hàng ngày. Các cô điều dưỡng mặc dù công việc bận rộn, vất vả nhưng rất nhiệt tình, vui vẻ, Thuốc men đầy đủ, đúng, dọn dẹp chu đáo.

Điều Kiện sinh hoạt 1Chả' tốt, nước nóng đầy đủ, giường chiếu, chăn màn sạch sẽ.

Tôi rất hài lòng với công tác điều trị của Khoa, sự chăm

